

กกร.ชงศบค.

อนุญาตนักลงทุนต่างชาติเข้าไทย



นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การปลดล็อกธุรกิจในระยะที่ 4 ยกเว้นผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งยังถือเป็นธุรกิจเสี่ยง จะทำให้เศรษฐกิจเริ่มหมุนเวียนมากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้อย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก โดยในขณะนี้นักลงทุนจากต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศไทย หลายประเทศขอทยอยกลับเข้ามาภายในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. จะทำร่างข้อกำหนดเสนอต่อที่ประชุม ศบค. เพื่อที่จะให้มีการปลดล็อกสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศไทย ให้สามารถกลับเข้ามาภายในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำของไวรัสโควิด-19 ที่ในเวลานี้ยังมีการตรวจพบเชื้อจากผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

โดยทาง กกร.จะเสนอร่างแผนอนุญาตให้นักลงทุนกลับเข้ามาภายในประเทศ ภายใต้แผนความปลอดภัยให้กับทาง ศบค. โดยเร็วที่สุด

ที่มา : www.innnews.co.th

“กกร.” เคาะไทยควรเข้าร่วม CPTPP ส.ค.นี้

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากมีการหารือถึงการพิจารณาเข้าร่วม ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) หรือไม่นั้น ล่าสุดที่ประชุม กกร. เห็นควรสนับสนุนให้ประเทศไทย เข้าร่วมเจรจาในกลุ่มประเทศภายใต้ข้อตกลง CPTPP ในเดือนสิงหาคม 2563

เนื่องจากจะได้เห็นถึงผลดีหรือผลเสีย ต่อการเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีตามข้อตกลง CPTPP เพราะกระบวนการเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีนั้น มีขั้นตอนเป็นลำดับขั้น ซึ่งประกอบด้วย การขอเข้าร่วมเจรจา การเข้าร่วมเจรจากับประเทศภาคี หลังจากเจรจาเสร็จแล้ว ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ซึ่งขณะเดียวกันต้องมีการรับฟังประชาพิจารณ์ผลการเจรจาด้วย และสุดท้ายต้องเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งต้องใช้เวลาในทุกกระบวนการอย่างน้อย 4 ปี และประเทศไทยสามารถยุติการเจรจาในทุกขั้นตอนได้หากเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์

กกร. เห็นว่าการเข้าร่วมเจรจาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยทราบถึงข้อตกลง และเป็นประโยชน์สำหรับการปรับตัวของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ในเวทีโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม ASEAN

ที่มา : www.prachachat.net